

ข่าวภายในชมรม

๙๘
ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๗๔๗๔

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

**ทำไม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ต้องอาศัยชาวต่างประเทศ**

■ “มนัสนา”

เมื่อเราพูดถึงเรื่อง การพัฒนาหรือการ ก้าวหน้าในด้านท่ามาหากิน เราทุกคนมักจะยอมรับ ทั้ง ๆ ที่มีหน้าที่และอาชีพเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามว่า ประเทศเราคือดีกว่าต่างประเทศเขา และบางท่านก็ไม่ทราบ หรือยอมรับรู้ว่า ขณะนี้ เราได้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อไร

เรียมักจะพูดกันจนติดปากว่า ประเทศเรายัง ช้าเพราะเรามาแล้วแต่สนใจด้านเกษตรกรรม อย่างเดียว เป็นความนึกคิดที่ล้าสมัย เพราะทุกประเทศเขาพยายาม เอาดีทางอุตสาหกรรมกันเป็นส่วนมาก ทั้งนี้เพราะ เกษตรกรรมต้องอาศัยที่ดิน น้ำ ปุ๋ย และเรื่องอื่น ๆ ร้อยแปด เราจึงต้องมองหาทางช่วยตัวเองด้วยการอุตสาหกรรม

แต่ใจว่า อุตสาหกรรมเกิดขึ้น หรือเจริญขึ้น ย่อมหมายถึงโรงงานเพิ่มขึ้น และเมื่อโรงงานเพิ่มขึ้น ก็ย่อมจะหมายถึงสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษ ก็ย่อมติดตาม มา เช่น เสียงรบกวน ปรอท น้ำเสีย อากาศเป็น พิษและเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเข้าใจว่า ท่าน ผู้อ่านคงจะได้ทราบอยู่บ้างแล้ว และเขาก็กำลังหาทางแก้ไขกันอยู่

แต่ใจอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้สังเกต หากเราไม่พูดถึงเรื่องชาตินิยมขึ้นมา นั่นก็คือ การที่ เราต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ ปรีक्षा ผู้ชำนาญงาน หรืออะไรก็ไม่ทราบด้วยราคาค่า จ้างที่สูงกว่าคนไทยด้วยกัน ระดับใกล้เคียงกันไม่น้อยกว่า สองเท่า แต่ได้ชื่อเสียงที่มีชาวต่างประเทศร่วม ด้วย

ความจริงที่บางท่านไม่เคยสนใจซ่อนอยู่ว่า ทำ ไรเราจึงต้องจ้างชาวต่างประเทศเขา ทั้ง ๆ ที่ค่าจ้างแพง

สูง ไม่ใช่ต้องการเอาชื่อเสียงของเขามาอ้าง เพราะ ถ้าพูดถึงชาตินิยมขึ้นเมื่อไร ผู้จ้างก็จะยิ่งแย่งหรือด้อยลง ไปกว่าสิ่งอื่นเท่านั้น แต่ที่เรายอมรับก็คือ การอุตสาหกรรม เมืองไทยเราร้ากว่าคนอื่นเขามาก

จึงต้องยอมรับอย่างน่าตาข้มข้มว่า เรายังขาด ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานมาก ด้วย เหตุนี้ เราจึงจำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศมาเป็นพี่— เลี้ยง มาร่วม หรือเป็นผู้สอนให้ช่างไทยเราได้มีความ รู้ความชำนาญเพิ่มเติมขึ้น และหวังที่จะดำเนินการ ต่อ ไปด้วยตนเองในวันหนึ่ง เพราะเราหยุดอยู่ไม่ได้

เมื่อเราพิจารณากันโดยทั่วไป ๆ ไปแล้ว ก็จะ เห็นว่า บางครั้งเราก็จะยอมรับว่าช่างต่างประเทศ เหล่านี้ บางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างไว้ ให้ เข้ามาปฏิบัติงาน แต่หลังจากที่เราได้มีกิจการอุตสาหกรรมมาระยะหนึ่งแล้ว จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ความ สามารถของช่างก็ดี ความรอบรู้อะไรต่าง ๆ ก็ดี ยังน่าสง

ทั้งนี้เพราะว่า เราได้เห็นความเจริญด้านอุตสาหกรรมก้าวหน้ามาโดยลำดับ และหากใครจะว่า เรา ต้องเดินไล่หลังนักวิชาการมากมายเท่าไรก็ตาม เราก็ ยังยอมรับหรือมองเห็นเองว่า ในวิชาการบางเรื่องหรือ บางแขนงนั้น เรายังมีความต้องการที่จะมีความรู้และ ความชำนาญเพิ่มเติม ไม่ใช่เราจะสนใจจ้างไว้

เพราะบางอย่าง หรือวิชาการบางแขนงนั้น เราไม่สามารถที่จะใช้ หลักวิชาการ หรือหลัก ปฏิบัติทาง ทฤษฎีที่มีอยู่ในตำรับตำราได้อย่างเดียว แต่จะต้องมี ความชำนาญในด้านการปฏิบัติเข้ามาเป็นสิ่งประกอบกัน ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งที่ประเทศเราในบาง แขนงของวิชาการ ยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่มาก

ที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่เป็นการแก้ข่าวที่ว่า ทำไม
เราจึงต้อง ให้มีชาวต่างประเทศมาร่วมงานเพื่อ แสดง ถึง
ความมั่นคง ทนสมัย ของสำนักงาน อวดชาวบ้านเขา
เพราะเรานิยมเช่นนี้กันมานานแล้ว เมื่อยามใดที่เดิน
เคียงข้าง หรือนั่งอยู่กับชาวต่างประเทศ เรามักจะมอง
คนอื่นด้วยสายตากวักมีใจ เราไม่อยากจะพูดมากนัก

ในด้านของผู้ลงทุน ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มักจะมุ่งเฉพาะผลกำไร ผลได้ผลเสียของการดำเนินงาน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะที่มีเงินไม่มากนัก มีความรู้จำกัด ก็มักจะมองว่า ทำอย่างไรจึงจะให้ ได้กำไรอย่างรวดเร็วที่สุด อันนี้เป็นเรื่องของ การมองการณ์ ในระยะสั้น เราจึงมักจะได้เห็นผู้ที่มีความคิดดังนี้ เขาซื้อเครื่องจักรมา แล้วเอาผู้มีความรู้ หรือผู้ชำนาญจากต่างประเทศเข้ามาทำงาน ให้เสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการที่จะให้มีรายได้เร็วที่สุด และมีผลกำไรเร็วที่สุด กรณีนี้ถ้าผู้ลงทุนผู้นั้นได้ช่างผู้ชำนาญต่างประเทศที่เอางานเอาการ ก็โชคดี แต่ยังไม่ออกความเห็นว่าเป็นเพราะเหตุใดในวันนี้ ●